



Mission CEO ภารกิจพิชิตเป้า

biz@nationgroup.com

Mission CEO ฉบับ 581 วันที่ 10-16 สิงหาคม 2558

กานต์ ตระกูลขุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย (SCC) กล่าวว่า ค่าตัวไรสุทธิในปีนี้จะทำได้สูงกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3.3 หมื่นล้านบาท และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รับผลดีมาร์จิ้นปีไตรมาสปรับตัวดีขึ้นโดยคาดปีนี้สเปคปีไตรมาสเฉลี่ยอยู่ที่ 750 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปีก่อน 682 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่ยังคงเป่ายอดขายปีนี้ที่ 4.87 แสนล้านบาท ซึ่งเชื่อว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังยอดขายจะเติบโต และกำลังผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศจะปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งความต้องการปูนซีเมนต์ที่คาดว่าครึ่งปีหลังจะเติบโตสูงถึง 5-6% จากครึ่งปีแรกอยู่ที่ 0% หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณการพลิกกลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 2/58 หลังจากหดตัวติดต่อกันมา 3 ไตรมาส จึงประเมินว่าทั้งปีความต้องการใช้ปูนจะเติบโตได้ราว 3% ส่วนความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศในปีนี้จะคาดว่าจะเติบโตได้ราว 3% จากปีที่แล้ว

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) กล่าวว่า บริษัทมีกำไรสุทธิไตรมาส 2/58 จำนวน 4,235 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2/57 ที่มีกำไรสุทธิ 178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,279% ขณะที่งวด

6 เดือนแรกปี 58 มีกำไรสุทธิ 8,067 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 522 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,445% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายสุทธิในไตรมาส 2/58 มีจำนวน 55,526 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 2/57 จำนวน 16,132 ล้านบาท หรือลดลง 23% จากราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์โดยรวมปรับลดลง 35% ตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ขณะที่ปริมาณขายรวมเพิ่มขึ้น 12% จาก 16.68 ล้านบาร์เรล หรือ 183 พันบาร์เรลต่อวัน ในไตรมาส 2/57 เป็น 18.76 ล้านบาร์เรล หรือ 206 พันบาร์เรลต่อวัน และงวด 6 เดือนแรกปี 58 บริษัทมีรายได้จากการขายสุทธิ 105,467 ล้านบาท

เอลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีเอส (TTA) เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร TTA ได้พิจารณาการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมจาก บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) จำนวน 345 ล้านบาท และมีความเห็นว่า TTA ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ UMS จะได้รับประโยชน์จากที่ทำให้ UMS สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้ UMS มีเงินทุนหมุนเวียนมีสภาพคล่องและชำระคืนหนี้ได้ คณะกรรมการบริหารของ TTA จึงได้อนุมัติเงินกู้เพิ่มเติมให้แก่ UMS วงเงินกู้เพิ่มเติมจำนวน 345 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินกู้เดิมจำนวน 350 ล้านบาท และวงเงินกู้ 125 ล้านบาทแล้ว จะเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 820 ล้านบาท โดย UMS จะออกและได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่

TTA มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินเมื่อ TTA ทวงถาม

» สมบูรณ์ เอื้ออรรถวิชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) เปิดเผยว่า ครึ่งปีหลัง เชื่อว่าธุรกิจเติบโตอย่างโดดเด่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพลังงานทดแทนยังเป็นธุรกิจหลักที่ผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่แนวโน้มรายได้ไตรมาส 2/58 คาดว่ารายได้จากการขายดีกว่าคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 30% ซึ่งในอนาคตยังมีโอกาสอีกมากที่จะได้รับใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานโซลาร์ฟาร์มในประเทศ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเจรจาขายอุปกรณ์ในโครงการโซลาร์ฟาร์มล้งห่อ รวมถึงการเจรจาซื้อกิจการเพิ่มเติมประมาณ 20-60 เมกะวัตต์ คาดว่าจะรู้ผลภายในไตรมาส 3/58 และมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร กำลังการผลิต 800 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านงบบริษัทย่อยของ GUNKUL ได้เซ็นสัญญากับที่ซื้อความเข้าใจ (MOU) กับกองทัพบกแล้ว

» เกษรา รัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า บริษัทจะได้อุปสรรคและสามารถทำการแลกหุ้นกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) และวางระบบวิศวกรรมโซลาร์รูฟท็อปได้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาสัดส่วนการเข้าไปถือหุ้นของทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจะช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทในอนาคต และบริษัทจะมีรายได้พิเศษเสริมเข้ามาจากการรับงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ปัจจุบันบริษัทดังกล่าวได้รับงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งหากการแลกหุ้นแล้วเสร็จจะทำให้สัดส่วนรายได้ของธุรกิจจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 5% ในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันที่ยังไม่มีรายได้จากส่วนธุรกิจนี้เข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ

» นิตสะหวัน หลวงโคตรประวงศ์เวียงคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่วมพัฒนาภิธรรม ขาออก-ขาเข้า จำกัด ผู้เดียว หรือ UD Farm ผู้ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงหมู ฟาร์มวัว และ โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายลูกหมู เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เอทีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างทางการเงิน และ ปรับปรุงมาตรฐานบัญชี เพื่อรองรับการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาว เพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงดำเนินตามนโยบายของภาครัฐที่ได้วางไว้ว่าภายในปี 2563 ธุรกิจด้านอาหารของสปป.ลาว ต้องมีมาตรฐานสากลและทันสมัย ดังนั้นได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากร การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การบริหารที่รวดเร็วและสะดวก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ

» กิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) กล่าวว่ามันว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตตามเป้าหมาย 1 พันล้านบาท แม้จะหยุดการให้บริการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ท่าเรือระนอง-ย่างกุ้ง และเชื่อว่ารายได้จะยังขยายตัวต่อเนื่องในปี 59 ไม่ต่ำกว่า 30% หลังจะขยายสาขาเพิ่มขึ้นในประเทศแถบอาเซียน โดยยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามปกติเพื่อผลักดันให้ธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากที่ผ่านมา โดยแหล่งรายได้ของบริษัทยังคงมาจากการดำเนินธุรกิจตามปกติตามแผนธุรกิจที่ได้วางไว้ รวมถึงรายได้ที่เพิ่มเข้ามาจากการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยที่สิงคโปร์ และกัมพูชา ซึ่งยังคงเดินหน้ามองหาช่องทางในการขยายธุรกิจเพิ่มอย่างต่อเนื่อง มีแผนขยายสาขาเพิ่มขึ้นในประเทศแถบอาเซียน เช่น ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศตามแผนงานที่ได้วางไว้